

Số: 614/STTTT-TTBCXB  
V/v hướng dẫn một số nội dung tuyên  
truyền (Từ tuần 4, tháng 6/2020)

Đắk Nông, ngày 29 tháng 6 năm 2020

Kính gửi:

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh;
- Cổng/trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị;
- Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố.

Để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới, căn cứ vào những nội dung chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền của cơ quan cấp trên, từ tuần 4 - tháng 6 năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông triển khai thực hiện tuyên truyền một số nội dung, cụ thể như sau:

**1. Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika, Sốt xuất huyết**  
(theo Công văn số 3129/UBND – KGVX ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh)

Nhằm tập trung tuyên truyền phòng, chống Sốt xuất huyết trước mùa dịch với các hoạt động thiết thực nhằm huy động chính quyền, Ban, ngành, đoàn thể và người dân tích cực tham gia vào công tác phòng, chống Sốt xuất huyết nhưng vẫn đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19.

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải các thông tin liên quan về dịch bệnh do vi rút Zika, Sốt xuất huyết, các khuyến cáo của Bộ Y tế trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời để người dân biết, chủ động phòng, chống, không hoang mang, lo lắng.

**2. Tuyên truyền Kế hoạch biên soạn, thẩm định và tổ chức thực hiện tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông**  
(theo Kế hoạch số 320/KH – UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh)

Nhằm tuyên truyền Kế hoạch số 320/KH-UBND ngày 18/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh biên soạn, thẩm định và tổ chức thực hiện tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền, thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục địa phương trong các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh.

### **3. Tuyên truyền chủ động ứng phó thiên tai mùa mưa lũ năm 2020** *(theo công văn số 126/PCTT, ngày 22/6/2020 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN)*

Theo thông tin Tổng cục Khí tượng Thủy văn dự báo năm 2020 sẽ có 11 - 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Lượng mưa từ tháng VI - IX có xu hướng gia tăng trên khu vực và phổ biến ở mức xấp xỉ với giá trị trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ. Đến tháng X, tổng lượng mưa trên toàn khu vực Tây Nguyên phổ biến cao hơn từ 15 - 30% so với TBNN cùng thời kỳ và khả năng cao mùa mưa sẽ kết thúc muộn hơn so với TBNN. Đỉnh lũ năm 2020, trên các sông Tây Nguyên ở mức cao hơn năm 2019 và tập trung vào tháng VIII, IX trong năm.

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền các hoạt động đưa tin về mưa, lũ, xả lũ các hồ chứa để các cấp chính quyền địa phương và người dân chủ động phòng chống, cập nhật thông tin kịp thời về mưa, lũ thực hiện đúng phương châm 4 tại chỗ .

### **4. Tuyên truyền công tác bảo đảm trật tự an giao thông** *(theo Công văn số 2985/UBND-KTN ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh).*

Nhằm tuyên truyền công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể từ phường, xã, thôn, bon, buôn với nhiều hình thức đa dạng để nâng cao ý thức của người tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh để ngăn chặn, hạn chế tối đa các yếu tố rủi ro là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông, góp phần phòng ngừa và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền, thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại các địa phương. Tăng thời lượng tuyên truyền, đổi mới hình thức tuyên truyền về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

### **5. Tuyên truyền và phổ biến sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai** *(theo Công văn số 1061/PTTH&TTĐT ngày 16/6/2020 của Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử).*

Nhằm tuyên truyền và phổ biến sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh. Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền, phổ biến sổ tay hướng dẫn xây dựng

phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai, tăng cường tần suất, thời lượng phát sóng, đưa tin kịp thời về dự báo, cảnh báo, chỉ đạo ứng phó với mưa, bão và các tình huống bất thường để chính quyền các cấp ở địa phương và người dân lưu ý, theo dõi, cập nhật thường xuyên, chủ động phòng, tránh, tránh tư tưởng chủ quan, bị động trong công tác phòng chống thiên tai.

Sở tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai: vui lòng truy cập đường link: <https://bitly.com.vn/2DLkg>.

**6. Tuyên truyền sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật** (theo Công văn số 999/PTTH&TTĐT ngày 09/6/2020 của Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử)

Nhằm triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 753/QĐ – TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chi thị số 39 – CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền, thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về người khuyết tật. Sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật, đảm bảo người khuyết tật tiếp cận được các thông tin cơ bản, các sản phẩm công nghệ thông tin.

Quyết định số 756/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ vui lòng truy cập đường link: <https://bitly.com.vn/wTRsd>

**7. Tuyên truyền Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường** (theo Chương trình số 3042/CTr-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh)

Nhằm tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bố trí dân cư. Thuyết phục, vận động đồng bào tích cực tăng gia sản xuất, cải thiện thu nhập, tập trung nguồn lực để ổn định cuộc sống, không di cư tự do đi nơi khác.

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bố trí dân di cư tự do và quản lý bảo vệ, phát triển rừng, tăng gia sản xuất, cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống bền vững.

**8. Tuyên truyền việc triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (theo Công văn số 3109/BCĐ 896 ngày 24/6/2020 của Ban Chỉ đạo 896 tỉnh)**

Nhằm tuyên truyền triển khai một số công tác phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, công dân nhằm nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng trong Dự án.

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền, đăng tải lên Trang tin điện tử của cơ quan, đơn vị và phổ biến rộng rãi cho các tổ chức, người dân biết các văn bản chỉ đạo của cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Dự án; các văn bản phối hợp của cơ quan, tổ chức và Nhân dân trong triển khai thực hiện Dự án.

Tuyên truyền tập trung vào các văn bản liên quan đến Dự án như: Luật Hộ tịch năm 2014; Luật Căn cước công dân năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Quyết định số 896/QĐ – TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020; Chỉ thị số 07/CT – TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

**9. Tuyên truyền thực hiện Thông báo số 178/TB-VPCP ngày 12/5/2020 của Văn phòng Chính phủ (theo Công văn số 2872/UBND-KTN ngày 11/6/2020 của UBND tỉnh)**

Nhằm thông tin tuyên truyền và giám sát thông tin mạng, không để những thông tin thất thiệt gây tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng gây bất ổn thị trường. Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền về công tác điều hành giá của Chính phủ, Ban chỉ đạo điều hành giá, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch; vật tư, phân bón, nguyên liệu cho sản xuất.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị báo chí, truyền thông tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền các nội dung trên đầy đủ, có hiệu quả./.

**Nơi nhận:**

- Như trên (t/h);
- Cục PTT&TTĐT;
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Tuyên giáo TU;
- Ban chỉ đạo PCTP, TNXH tỉnh;
- Ban Chỉ đạo 896 tỉnh;
- Ban Giám đốc;
- Trang TTĐT Sở TTTT;
- Lưu VT, TTBCXB.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**